

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๔๓๔



ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

ด้วยได้รับแจ้งว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา ท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก, ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ค่าสวัสดิการ (ค่าตอบแทน พิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและ พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดสรรผ่านระบบ (e-Laas) ไปเกิน หรือจัดสรรให้ผิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัดสรรไปแล้วมีเงินเหลือจ่ายให้ดำเนินการ ตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๑๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ที่เรียนมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒ )๒๓ (๒๒๒)



5810

13 ต.ค. 2558

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรสำหรับข้าราชการครู ผู้ดูแลเด็ก, ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก, ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ค่าสวัสดิการ (ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดสรรผ่านระบบ (e-LAAS) ไปเกิน หรือจัดสรรให้ ผิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือจัดสรรไปแล้วมีเงินเหลือจ่าย ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการส่งเงินคืนภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเงินคืนต้องส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. กรณีการส่งเงินคืนภายหลังปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป) ต้องส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน โดยมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเงินคืนให้ส่งเงินได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด โดยส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหรือกระทรวงการคลัง

(๒) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนำเงินส่งคืนเป็นเงินรายได้แผ่นดิน และปฏิบัติงานตามขั้นตอนส่งคืนเงินรายได้แผ่นดินในระบบ GFMIS และออกใบเสร็จรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเงินคืนภายในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการดำเนินการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยด่วน



สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น  
ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการมเหยวชน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๖